

# Vốn tín dụng chính sách giúp giảm nghèo bền vững

Với ưu điểm nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, thời gian vay kéo dài, mức vay có thể lên tới 100 triệu đồng không cần thế chấp nên thời gian qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa quan trọng, tạo đòn bẩy giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.



Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy kiểm tra việc sử dụng vốn vay của gia đình anh Đỗ Quang Đông (thôn Bắc Cường, xã Thái Thượng).

## Chính sách nhân văn

Trước đây, gia đình anh Đào Xuân Huy (thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình) ở trong căn nhà 1 tầng rất chật chội. Anh tâm sự: Bố tôi mất sớm, mẹ cấy 4 sào ruộng, bản thân tôi chỉ làm công nhân ở một công ty nên thu nhập của gia đình còn nhiều hạn chế, không có điều kiện xây mới nhà để ở. Chính vì thế, khi được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện cho vay 470 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội, lãi suất cho vay 4,8%/năm, thời gian vay 20 năm, gia đình tôi

**QUA HƠN 20 NĂM THỰC HIỆN, NGUỒN VỐN ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ ĐÃ GÓP PHẦN:**

- Giúp hơn 141.900 gia đình trên địa bàn tỉnh thoát nghèo;
- Thu hút, tạo việc làm cho hơn 91.000 lao động;
- Gắn 410 người được vay vốn để làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
- Giúp hơn 94.800 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập;
- Hỗ trợ xây mới, cải tạo gần 395.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn;
- Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 4.700 ngôi nhà cho hộ nghèo...

phấn khởi lắm bởi với số tiền phải trả hàng tháng chỉ 3 triệu đồng (cả gốc và lãi) nên không gây nhiều áp lực cho gia đình. Từ nguồn vốn vay đó cộng với số tiền tích lũy được, gia đình tôi đã xây được nhà mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang có 92.792 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 6/2023 đạt hơn 3.993 tỷ đồng, tăng 6,23% so với thời điểm 31/12/2022. Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay trên địa bàn tỉnh Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách với hệ thống hoạt động gồm 260 điểm giao dịch lưu động tại xã, phường, thị trấn; 2.718 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động hiệu quả tại 100% thôn, khu phố với 93.661 tổ viên đang dư nợ. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tích cực triển khai các chương trình cho vay hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất như: cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền đã giải ngân đạt 1.775 triệu đồng cho 8 khách hàng vay vốn; cho vay 4 chương trình: giải quyết việc làm, học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập và nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với dư nợ cho vay đạt gần 253 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP với số tiền gần 24 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; đồng thời góp phần thực hiện tốt chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

**Gòn nhiều khó khăn**  
Mặc dù các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ có tính nhân văn sâu sắc nhưng

**Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh**

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tích cực tham mưu UBND các cấp chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để tiếp tục cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với MTTQ trong việc thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại 260 điểm trực giao dịch về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng chính sách để mọi người dân hiểu, thực hiện và cùng giám sát.

**Bà Phạm Thị Dậu, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tống Thỏ Trung, xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình**

Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tống Thỏ Trung do Hội Nông dân xã Đông Mỹ quản lý hiện có 60 thành viên với dư nợ cho vay đến nay đạt 2,23 tỷ đồng. Trước mỗi đợt giải ngân, tổ luôn tổ chức họp bình xét dân chủ, công khai, bảo đảm đúng đối tượng, đồng thời hướng dẫn các hộ vay làm thủ tục đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nội dung hợp đồng ủy nhiệm đã ký với Ngân hàng CSXH từ khâu bình xét cho vay đến khâu thu lãi, đôn đốc trả nợ kịp thời; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay của thành viên, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót trong việc sử dụng vốn vay. Chính vì vậy, thời gian qua tổ không có trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, thực hiện trả gốc và lãi đúng quy định, không có nợ quá hạn. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ cho vay, tổ còn tích cực vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện với tổng số tiền tiết kiệm đến nay đạt gần 106 triệu đồng.

**Ông Nguyễn Ngọc Đốc, thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà**

Ngoài kinh doanh thóc gạo, gia đình tôi còn thường xuyên chăn nuôi khoảng 30 con lợn và 50 con gà nên cuộc sống cũng có chút ít dư giả. Chính vì thế, kể từ khi Ngân hàng CSXH triển khai dịch vụ gửi tiết kiệm tại điểm trực giao dịch ở xã, tôi đã lựa chọn sử dụng ngay bởi đây là tổ chức tín dụng được sở hữu của nhà nước nên tôi rất yên tâm khi gửi tiền, đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại khi đi gửi tiền. Ngoài ra tôi cũng mong muốn số tiền gửi của tôi sẽ giúp Ngân hàng CSXH có thêm nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

trong quá trình Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2023, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh được trung ương giao tăng trưởng nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm từ tổ chức, dân cư 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2023, nguồn vốn này tăng trưởng rất chậm, mới đạt 4% kế hoạch được giao. Ông Hoàng Văn Lợi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà cho biết: Thời gian qua, Phòng giao dịch luôn chú trọng công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại trụ sở Phòng giao dịch các xã, thị trấn để bổ sung nguồn vốn cho vay; nhưng đến hết tháng 6/2023, mặc dù là đơn vị có số dư tiền gửi tiết kiệm dân cư tại điểm trực giao dịch cao nhất trong tỉnh nhưng mới chỉ đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng 6,68% so với thời điểm 31/12/2022. Bên cạnh khó khăn về tăng trưởng nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm từ tổ chức, dân cư, thời gian qua, nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng đạt tỷ trọng rất thấp, chỉ chiếm 2,42% tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh, trong khi đó bình quân toàn quốc nguồn vốn này chiếm tỷ trọng gần 11%. Cùng với đó, mức cho vay bình quân đối với hộ vay của chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo còn thấp so với mức cho vay tối đa theo quy định (dư nợ bình quân hộ nghèo đạt 51,7 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo đạt 51,1 triệu đồng/hộ, hộ mới thoát nghèo đạt 43,1 triệu đồng/hộ)...

MINH HƯƠNG

## CÔNG ĐOÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ HƯỚNG VỀ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG



Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor (cụm công nghiệp Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Với phương châm "Hoạt động của tổ chức công đoàn phải hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ)", Công đoàn huyện Quỳnh Phụ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

### Càng khó khăn càng thấy rõ vai trò của tổ chức công đoàn

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 có thể nói là nhiệm kỳ gặp rất nhiều khó khăn đối với tổ chức công đoàn huyện Quỳnh Phụ nói riêng, hệ thống công đoàn cả nước nói chung trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ. Bởi sau đại hội được một thời gian khi tổ chức công đoàn đang trong giai đoạn ổn định bộ máy hoạt động thì dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, việc làm, đời

sống của đoàn viên, NLĐ. Bà Tăng Thị Hiệu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Dịch bệnh lây lan, NLĐ phải nghỉ việc, các doanh nghiệp (DN) hàng hóa tồn kho ảnh hưởng đến doanh thu của DN và thu nhập của NLĐ. Để bảo vệ sức khỏe cho NLĐ, Công đoàn huyện Quỳnh Phụ cùng các công đoàn cấp cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, NLĐ như cấp phát hàng chục nghìn chiếc khẩu trang, hàng trăm chai nước sát khuẩn tay và dung dịch khử khuẩn miễn phí cho NLĐ và các DN. Đối với NLĐ mắc Covid-19, cùng với các chế độ hỗ trợ của công đoàn cấp trên, Công đoàn huyện trích kinh phí để kịp thời hỗ trợ. Theo số liệu tổng hợp, các cấp công đoàn huyện đã chi 1,32 tỷ đồng hỗ trợ 9.538 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đầu năm 2022, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các DN lại phải đối mặt với ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới dẫn tới khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng, nhất là DN trong lĩnh vực dệt may. Không có đơn hàng, hầu hết các DN phải cho NLĐ nghỉ việc luân phiên, thậm chí phải nghỉ việc. Trong khó khăn chung, nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện luôn sát cánh, đồng hành cùng đoàn viên, NLĐ. Bà Vũ Thị Vân Chi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may HNF, xã An Tràng cho biết: Để có đơn hàng cho NLĐ, Công ty phải giảm đơn giá từ 20 - 25% theo yêu cầu của khách hàng, phải chuyển dịch vốn để mua nguyên liệu, xây dựng các công trình xây dựng các công trình xã hội, các cấp công đoàn huyện quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến NLĐ thông qua việc triển khai lấy ý kiến của đoàn viên, NLĐ, kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chủ

nếu NLĐ không bảo đảm thu nhập Công ty sẽ bù lương bằng mức 200.000 đồng/ngày. Đối với những công nhân phải tạm nghỉ làm, trong thời gian chờ việc, Công ty sẽ hỗ trợ 50% mức lương cơ bản. Ngoài ra Công ty vẫn duy trì hỗ trợ tiền xăng xe, chế độ ngày phép, đóng BHXH và các chính sách liên quan đến đời sống của NLĐ. Chị Bùi Thị Tho, công nhân Công ty cho biết: Khi NLĐ gặp khó khăn, tổ chức công đoàn đã kịp thời phát huy vai trò trong việc tham mưu với chủ sử dụng lao động quan tâm chăm lo cho NLĐ, không bỏ rơi NLĐ. Đây là yếu tố quan trọng để chúng tôi yên tâm, tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn.

Nhiệm kỳ qua, cùng đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp công đoàn trong huyện luôn quan tâm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo thông qua nhiều hoạt động như hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn", tặng quà vào dịp lễ, tết, tháng công nhân... Trong nhiệm kỳ, Công đoàn huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng 23 nhà "Mái ấm công đoàn" với tổng số tiền 750 triệu đồng; hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động... trên 6 tỷ đồng; thương lượng với chủ sử dụng lao động nâng giá trị bữa ăn ca cho NLĐ, qua đó giúp đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

### Khẳng định là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ hiện đang quản lý 166 công đoàn cơ sở và 18.300 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ luôn được công đoàn huyện quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến NLĐ thông qua việc triển khai lấy ý kiến của đoàn viên, NLĐ, kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Chủ

động phối hợp cơ quan, đơn vị, DN chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đã có 28/32 DN có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể. Đặc biệt, việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng được quan tâm, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ được tổ chức công đoàn tiếp nhận và giải đáp kịp thời, nhờ đó số vụ ngừng việc tập thể giảm so với nhiệm kỳ trước. Từ năm 2019 đến nay, bình quân mỗi năm trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ ngừng việc tập thể; tổ chức công đoàn đã phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, góp phần cùng DN ổn định sản xuất, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Cùng với quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần, các cấp công đoàn trong huyện còn phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". 5 năm qua toàn huyện có 6.884 sáng kiến, kinh nghiệm của công nhân viên chức lao động được áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là cơ sở để nhiệm kỳ tới Công đoàn huyện Quỳnh Phụ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra.

Bà Tăng Thị Hiệu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khẳng định: Nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng với việc phấn đấu hoàn thành 10 nhóm chỉ tiêu đề ra, Công đoàn huyện Quỳnh Phụ tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

NGUYỄN CƯỜNG

## ĐÔNG HUNG GIÚP 474 HỘ NGHÈO ĐO PHỤ NỮ LÀM CHỦ HỘ THOÁT NGHÈO

5 năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã có nhiều cách làm sáng tạo giúp đỡ phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Các cấp hội phụ nữ trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia hoạt động tiết kiệm tạo nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: nuôi lợn nhựa, tham gia tiết kiệm hàng tháng tích chi, tổ phụ nữ; tiết kiệm theo các chương trình vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động tương thân tương ái, nhân đạo từ thiện, xây dựng các mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ như hỗ trợ gạo tinh thương, cho nhau vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, vàng, vật tư phân bón, con giống... trị giá hàng tỷ đồng và hàng trăm ngày công; thăm hỏi, động viên và tặng quà phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng. Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp hội đã nhận đỡ đầu 57 cháu với số tiền đỡ đầu từ 1,2 - 6 triệu đồng/năm; ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây dựng 7 mái ấm tình thương với số tiền 210 triệu đồng; thành lập mới 87 mô hình "biển xanh thái thành tiên" được gần 200 triệu đồng trao cho phụ nữ, trẻ em nghèo. Cùng 5 năm qua, các cấp hội đã tin cậy với các ngân hàng trên 570 tỷ đồng cho gần 9.000 lượt người vay đầu tư phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Với nhiều hoạt động thiết thực của các cấp hội, 5 năm qua đã giúp được 474 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đông Hưng từ 3,78% (năm 2018) xuống còn 2,16% (năm 2022).

THU HIỀN

## CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ KIẾN XƯƠNG THU TRÊN 500 TRIỆU ĐỒNG TỪ BÁN PHẾ LIỆU ĐỂ LÀM TỪ THIỆN

Từ cuối năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Xương triển khai thực hiện mô hình "Thu gom, phân loại rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo". Kết quả, 33/33 cơ sở hội duy trì và thực hiện tốt mô hình với số tiền thu được đến nay trên 500 triệu đồng từ bán phế liệu. Số tiền thu gom được sẽ bổ sung vào quỹ tại các chi hội để hoạt động và tổ chức trao tặng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, hội phụ nữ các xã, thị trấn đã trao cho 948 trường hợp với số tiền trên 200 triệu đồng. Cũng nhờ có nguồn kinh phí từ mô hình này đã giúp hội phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện duy trì thực hiện tốt mô hình cấp lá yêu thương, chương trình mô đầu ứu hộ hàng trăm phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ với số tiền hàng trăm triệu đồng.

THU THỦY